

ประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558

พาณิชย์ย้ำ.44ช่วยให้การแก้ปัญหาข้าวเสื่อมดีขึ้น

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากได้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2558 เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐ ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ว่า เป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการระบายข้าว ซึ่งการระบายอาจมีความเสี่ยงหลายด้าน เนื่องจากสต็อกข้าวที่ระบายจะมีราคาแตกต่างจากราคารับจำนำค่อนข้างมาก เพราะเป็นข้าวเสื่อมสภาพ โดยเป็นการคุ้มครองตั้งแต่ คสช.เข้ามาดูแลการบริหารจัดการข้าวสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินคดีของผู้กระทำผิด

อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรา 44 ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล เพราะเป็นการดูแลทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัว ไม่ล่าช้าใจ จึงทำให้ขาดผู้ตัดสินใจในทางปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาข้าราชการค่อนข้างล่าช้าใจที่จะเข้ามาดูแลการบริหารจัดการข้าวในสต็อก เพราะมีความเสี่ยงสูง ซึ่งชุดปฏิบัติการระบายข้าวจะได้รับการคุ้มครอง ทั้งการดูแลการระบายข้าว และคดีความที่เกี่ยวข้องในการระบายข้าว และจะทำให้มีการทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น แต่การปฏิบัติงานใด ๆ จะอยู่ภายใต้ของกฎหมายเป็นหลัก หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เช่นกัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กวางขึ้นชื่อ 1 แสตนเก็บเข้าสต็อกรัฐ-เอกชนแก้ราคาข้าวดิ่ง

นางอภิรดี ต้นตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/59 โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าว มีมาตรการสนับสนุนเกษตรกรด้านสินเชื่อ ลดดอกเบี้ย และจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูการผลิตเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2558 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่า จะช่วยรักษาระดับราคาข้าวในปีไม่ให้ตกต่ำ ซึ่งราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาทต่อตัน และข้าวขาวไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตัน

สำหรับมาตรการที่ช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ได้แก่ มาตรการลดต้นทุนการผลิต ในการลดต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ค่าบริการเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ และค่าเช่าที่นา เป็นต้น โดยมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ที่เก็บสต็อกข้าวเปลือกเป็นเวลา 2-6 เดือน โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากธนาคาร 3% ต่อปี, โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ จำนวน 187 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค.2558-ก.ย.2559, โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิระหว่างผู้ส่งออกและโรงสี เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิเก็บเป็น สต็อกในช่วง ธ.ค.2558-ก.พ.2559

นอกจากนี้ตามมติคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว(นบข.) ที่ให้ระบายข้าวเสื่อมคุณภาพ ปริมาณ 2,000,000 ตัน ขณะนี้ทางกรมการค้า ต่างประเทศอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ พิจารณารายละเอียด การระบายข้าวเสื่อมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวและหมุนวนกลับมาสู่การบริโภค และยอมรับว่าการระบายข้าวเสื่อมอาจกระทบจิตวิทยาในตลาดข้าว แต่ก็ต้องทำการทดลองระบาย เพื่อใช้บริหารจัดการในระยะต่อไปได้ ซึ่งจะเปิดการประมูลนำร่องเร็วๆ นี้ ส่วนการระบายข้าวคุณภาพดี ต้องชะลอไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาในประเทศ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ส่งออกใน สมาคม จะร่วมมือกันใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท เข้าไปช่วยซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 100,000 ตันข้าวสาร ในราคา 26,000

บาทต่อตัน หรือคิดเป็นราคาข้าวเปลือกประมาณราคาตันละ 13,500 บาทต่อตัน มาเก็บในสต็อกเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อตั้งผลผลิตข้าวหอมมะลิฤดูกาลผลิต 2558/59 ที่จะทยอยออกสู่ตลาดมาเก็บไว้ก่อน เป็นการช่วยรักษาระดับราคาข้าวหอมมะลิไม่ให้ตกต่ำ ซึ่งการซื้อข้าวจำนวนดังกล่าวเป็นการซื้อเพิ่มจากปริมาณที่ซื้อจากปกติทุกปี และจะเริ่มทยอยซื้อทันทีตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยค่าดอกเบี่ย ค่าฝากเก็บ และต้นทุนจากการซื้อข้าวเป็นเงินของเอกชนทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาข้าวของไทย ไม่น่าจะตกต่ำไปกว่านี้แล้ว โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าจะอยู่ที่ตันละ 8,000-8,500 บาท และหากรัฐบาลสามารถระบายข้าวออกไปได้ และทำให้ข้าวในสต็อก เหลือประมาณ 5 ล้านตัน ก็เชื่อว่าราคาข้าวจะขยับขึ้นแน่นอน ซึ่งก็มองว่ามีความเป็นไปได้ เพราะ มีปัจจัยเรื่องภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตน้อย หากนาปรังไม่สามารถปลูกข้าวได้ ข้าวจะหายไปประมาณ 3-4 ล้านตัน ซึ่งรัฐน่าจะระบายข้าวในสต็อกได้เพิ่ม และข้าวสต็อกในปี 2559 จะเหลือประมาณ 4-5 ล้านตัน

"การส่งออกข้าวในปี 2558 คาดว่าน่าจะส่งออกได้ 9.5-10 ล้านตัน ส่วนปีหน้ามองว่าการส่งออกน่าจะได้ 10 ล้านตัน ก็เป็นทิศทางที่ดีการแข่งขันในตลาดข้าว"

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์เตรียมทดลองระบายข้าวเสียสู่ภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวยืนยันว่า จะยังไม่มีมาตรการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ โดยเฉพาะคุณภาพดีเพื่อการบริโภคในช่วงต้นฤดูกาลผลิตข้าวนาปี (พ.ย.58-ก.พ.59) เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ ส่วนข้าวเสื่อมคุณภาพจะเป็นเพียงการทดลองระบายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น เพื่อทดสอบระบบควบคุมการรั่วไหล ไม่ให้กลับเข้าสู่การบริโภค ดังนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวบริโภคและตลาดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการกดราคาข้าวฤดูใหม่ไม่ได้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะคัดเลือกจากคลังขนาดเล็กไม่เกิน 1,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบการกำกับดูแล และประสิทธิภาพของข้อกำหนดและกลไกภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีมาตรการกำกับดูแลและบทลงโทษที่รัดกุม โดยจะเปิดกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เข้ามาร่วมประมูลและให้เกิดการแข่งขันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวดีที่ยังเหลือในสต็อก คาดว่าจะเปิดระบายอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อให้กระทบราคาข้าวที่จะออกมาในฤดูกาลใหม่ แต่เชื่อว่าราคาข้าวฤดูกาลใหม่จะดีกว่าปีก่อน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวนาปีนี้จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 ประกอบกับมาตรการพยุงราคาข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร มาตรการประกันยุ่งฉาง และมาตรการจากภาคเอกชน จะช่วยดูดซับผลผลิตข้าวในระบบได้ในปริมาณมาก โดยราคาข้าวขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลอยู่ที่ 8,500-8,800 บาทต่อตัน ถือว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



เวียดนาม

นายกสมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปฏิเสธข่าวความสับสนที่ว่าผู้ส่งออกข้าวเวียดนามระงับการส่งออกข้าวขาว 25% เป็นการชั่วคราวเพราะขาดแคลนอุปทานข้าวชนิดดังกล่าวในช่วงนี้ ขณะที่ผู้ส่งออกรายหนึ่งระบุว่า บริษัทของเขายังคงมีสต็อกข้าวชนิดดังกล่าวเพียงพอที่จะส่งออก

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขยับสูงสุดในรอบ 9 เดือน ท่ามกลางความต้องการข้าวในตลาดที่เบาบาง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) อ่อนตัวลงจากระดับ 370-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาชี้ราคาตลาด (Indicative prices) ของข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าข้าวเวียดนามระบุว่า ภาวะราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามในระดับราคานี้ โดยในช่วงนี้กำลังมีการลำเลียงข้าวจำนวน 67,900 ตัน เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่อินโดนีเซีย ซึ่งตรงข้ามกับฝั่งของทางการอินโดนีเซียที่ระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะซื้อข้าวจากแหล่งใดบ้างภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์นี้

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ต.ค. 2558 มีจำนวน 130,300 ตัน มูลค่า 52.132 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 47.7% และมูลค่าลดลง 52.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 249,411 ตัน มูลค่า 110.656 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-20 ต.ค. 2558 มีจำนวน 4,481 ล้านตัน มูลค่า 1,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.0% และมูลค่าลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.037 ล้านตัน มูลค่า 2,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

ผู้บริหารของหน่วยงาน BULOG ระบุว่า BULOG ได้รับอนุญาตให้รับมอบข้าวจำนวน 250,000-300,000 ตัน จากเวียดนามในเดือนนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดแผนการนำเข้าข้าวโดยจะนำเข้าก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยและเวียดนามแล้ว

แหล่งข่าวในอินโดนีเซีย รายงานว่า รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติให้ BULOG สามารถนำเข้าข้าวภายหลังจากที่ปริมาณข้าวสำรองของประเทศลดลง รวมทั้งจากที่เกิดความกังวลว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อ การนำเข้าข้าวจะสามารถแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤตด้านอาหารได้

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้บรรลุข้อตกลงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามแล้วปริมาณ 1 ล้านตัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับไทย เมียนมาร์ ปากีสถาน และกัมพูชา เพื่อซื้อข้าวอีกปริมาณ 500,000 ตัน ทางด้านประธานองค์การสำรองอาหาร (BULOG) ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าฝนยังไม่ตกภายในสัปดาห์นี้ เราจะเร่งรัดการนำเข้าข้าว โดยที่จะขอให้เวียดนามเริ่มส่งมอบข้าวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของอินโดนีเซีย โดยคาดว่าในปีหน่วยงาน BULOG จะมีการนำเข้าข้าวไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านตัน เพื่อที่จะรักษาสต็อกข้าว ณ ตอนสิ้นปีให้ได้ประมาณ 2.5 ล้านตัน แต่กลับปรากฏว่า ณ สิ้นเดือนก.ย. BULOG มีสต็อกข้าวเพียง 1.7 ล้านตันเท่านั้น และยังมี การประเมินว่าสต็อกข้าวจะลดลงอีกประมาณ 950,000 ตัน เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณจัดสรรข้าวให้ประชาชนเพิ่มเป็นสองเท่าในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. นี้

ในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) นี้ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรให้ได้ประมาณ 4 ล้านตัน แต่เนื่องจากการเพาะปลูกที่ล่าช้าในปีนี้เป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจึงทำให้ในฤดูการผลิตแรก ของปีนี้รัฐบาลโดยหน่วยงาน BULOG จัดหาข้าวได้เพียง 1.8 ล้านตัน ณ วันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 2.3 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะไม่สามารถจัดหาข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะราคาข้าวในตลาดสูงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดรับซื้อ (Harga Pembelian Pemerintah, HPP) ซึ่งตามปกติแล้ว รัฐบาลจะเข้าไปรับซื้อข้าวเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาซื้อที่รัฐบาลกำหนดไว้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 อินโดนีเซียจะมีการนำเข้าข้าวทั้งหมด (รวมข้าวทุกชนิดที่มีการนำเข้า) ประมาณ 1.7 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าในปีการตลาด 2014/15 จะมีประมาณ 35.76 ล้านตันข้าวสารลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับปีการประเมินก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันก็คาดว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูกข้าวไปจนถึงช่วงกลางปีการตลาด 2015/16

สำนักงานสถิติแห่งอินโดนีเซียเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในอินโดนีเซียปรับตัวลดลงแตะ 6.25% เทียบรายปีในเดือนต.ค. เมื่อเทียบกับ 6.83% เมื่อเดือนก.ย. เนื่องจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง ซึ่งเพื่อต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ราคาวัตถุดิบเช่นข้าว ผัก และไข่ไก่ปรับตัวลดลง 1.06% จากเดือนก.ย. ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการในระดับผู้บริโภคขยับลง 0.08% ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากเดือนก.ย. สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนและอยู่ในการควบคุม อยู่ที่ 5.92% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบกับ 5.07% ในเดือนก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด ก็ทำให้เกิดความหวังว่าอัตราเงินเฟ้อของปีนี้จะจะเป็นไปตามเป้าหมาย 3-5% ของธนาคารกลาง

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโน แห่งฟิลิปปินส์ ได้ยืนยันว่า สต็อกข้าวในประเทศนั้นมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคปูปู และปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากขึ้นก็ตาม

ผู้นำฟิลิปปินส์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งฟิลิปปินส์ (FOCAP) จัดขึ้นที่โซโลเร รีสอร์ต แอนด์ คาสิโนว่า ทางรัฐบาลได้อนุมัติในเบื้องต้นแล้ว สำหรับการนำเข้าข้าว 500,000 เมตริกตันและข้าวในกองคลังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว ภายหลังจากพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะลูซอนเหนือและกลางถูกน้ำท่วม และได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นคปูปู

นายอากีโนระบุว่า การอนุมัติการนำเข้าข้าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในเรื่องของอุปทานข้าว พร้อมกล่าวว่า เหตุอุทกภัยจากพายุคปูปูส่งผลให้ความเสียหายทวีความรุนแรงขึ้น

สำนักงานด้านบรรยากาศ ภูมิฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ของฟิลิปปินส์ (PAGASA) ได้ออกมาเตือนประชาชนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งใน 79 จังหวัดทั่วประเทศ และอาจจะกินเวลายาวนานไปถึงต้นปี 2559

PAGASA ระบุว่า ความแห้งแล้งที่คาดการณ์ว่า จะเกิดขึ้นนั้นเห็นได้จากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงกว่าปกติหรือต่ำกว่า 60% ของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยติดต่อกันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

จีน

ประเทศจีนเริ่มมีการศึกษาการผลิตข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เพื่อการส่งออก โดยตลาดกลุ่มประเทศ EU ได้มีการออกข้อกำหนดและกฎระเบียบห้ามการนำเข้าสินค้าอาหารที่ข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เป็นส่วนประกอบอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังพบอาหารที่มีการนำเข้าข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) จำนวนมากที่นำเข้าโดยผิดกฎหมาย ดังนั้นประเทศจีนจึงได้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า เพื่อให้สินค้าดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบการควบคุมของตลาดกลุ่มประเทศ EU

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรของจีน กล่าวว่า ขณะนี้สภาประชาชนแห่งชาติจีนยังไม่อนุญาตให้เพาะปลูกข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เพื่อใช้บริโภคหรือการส่งออก จะมีเพียงแต่การปลูกเพื่อการศึกษาวิจัยบนสถานที่ทดลองที่มีฉนวนหุ้มเปี่ยมมีพื้นที่ขนาดไม่เกิน 10 หมู่ หรือ 4.1 ไร่ (1ไร่ เท่ากับ 2.4 หมู่) และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรของจีน

อย่างไรก็ตาม จีนก็ยังคงมีการลักลอบปลูกข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และมีการจำหน่ายในตลาด มณฑลหูหนาน มณฑลหูเป่ย์ มณฑลอันฮุย และมณฑลฝูเจี้ยน และไม่สามารถจะควบคุมได้ เนื่องจากข้าวที่จำหน่ายมาจากหลายแหล่ง และแม้ว่าข้าวที่ผลิตหรือนำเข้าจะผ่านการควบคุมตรวจสอบคุณภาพแล้ว แต่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจะแยกแยะว่าเป็นข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) หรือไม่

จากการที่ประเทศจีนเป็นประเทศปลูกข้าวและบริโภคข้าวมากที่สุดในโลก นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้เห็นว่า หากประเทศจีนเริ่มมีการปลูกข้าว GMO อย่างกว้างขวางจะทำให้รูปแบบการค้าข้าวของโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเทศที่ต่อต้านสินค้า GMO การค้าขายจะมีปัญหามากขึ้น นอกจากนี้ นักวิจัยยังคาดการณ์ว่า ประเทศอื่นๆ จะมีการปลูกข้าว GMO ตามประเทศจีนด้วย

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

มีรายงานว่า บริษัท Kitoku Shinryo Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทขายส่งข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่น จะทำการปลูกข้าวญี่ปุ่น เช่น แบรินด์ Koshihikari แบรินด์ Akitakomachi เป็นต้น ที่ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2016 โดยได้ลงทุนให้กับบริษัทขายส่งข้าวในประเทศดังกล่าว และผันให้เป็นบริษัทลูก “Kitoku Hanoi” ในฤดูใบไม้ผลิ 2016 (มี.ค.-พ.ค.) นอกจากนี้ ยังจะติดตั้งเครื่องอบ/สีข้าวแบบญี่ปุ่นอีกด้วย มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท (ประมาณ 117.25 ล้านบาท)

บริษัทฯ จะจำหน่ายข้าวแบรินด์เหล่านั้น ให้กับร้านอาหารสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้าไปเปิดธุรกิจกันมากขึ้นตามความนิยมอาหารญี่ปุ่นในประเทศเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังจะขยายตลาดไปยังสิงคโปร์ ฮองกง เป็นต้น อีกด้วย โดยตั้งเป้ายอดขายในอีก 3 ปีข้างหน้าไว้ที่ 5,000 ตัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสายพันธุ์ Japonica ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว โดยคาดว่าในปี 2015 จะมียอดขายเกิน 10,000 ตัน แต่จากความต้องการข้าวคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจผลิต/จำหน่ายข้าวแบรินด์ญี่ปุ่นในครั้งนี้

ที่มา หนังสือพิมพ์ Nikkei

อินเดีย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The All India Rice Exporters Association; AIREA) คาดว่าอิหร่านจะเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวบาสมาดิในเดือนหน้าหลังจากที่คาดว่ารัฐบาลจะมีการออกใบอนุญาตให้นำเข้าข้าวได้อีกครั้ง เพราะขณะนี้เริ่มมีสัญญาณจากผู้นำเข้าข้าวของอิหร่านแล้วว่าจะมีการออกใบอนุญาตนำเข้าในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. ปีหน้า ซึ่งรัฐบาลอิหร่านได้ห้ามนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการ ขณะที่สต็อกข้าวก็มีปริมาณมาก

อิหร่านเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวบาสมาดิรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย แต่หลังจากที่มีการห้ามนำเข้าข้าว ทำให้การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียลดลงมาก โดยในปีการตลาด 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปอิหร่านประมาณ 930,000 ตัน ลดลงจากปีการตลาด 2013/14 ที่ส่งออกประมาณ 1.44 ล้านตัน

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า หน่วยงานพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกของอินเดีย (Agricultural Products Export Development Authority, APEDA) กำลังวางแผนที่จะส่งเสริมการส่งออกข้าวบาสมาดิ (Basmati) ในรูปแบบข้าวถุง ภายใต้ตราสินค้าของประเทศไปยังตลาดส่งออกที่สำคัญของอินเดีย เพื่อกระตุ้นปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาดิ

โดยที่ผ่านมา อินเดียได้ให้ความสำคัญกับการส่งออกข้าวในรูปแบบขายส่ง และทำการซื้อขายภายใต้ตราสินค้าของเอกชน ทั้งนี้ APEDA จะเริ่มรณรงค์การส่งออกข้าวถุงกับชาอูดีอาระเบียและอิหร่าน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้นำเข้าข้าวบาสมาดิที่สำคัญของอินเดีย

ที่ปรึกษา APEDA ให้สัมภาษณ์ว่า เรากำลังทำงานร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย และจะเริ่มรณรงค์ส่งออกข้าวถุงในต้นปี 2559 โดยวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้าวบาสมาดิให้แก่ผู้บริโภค (Consumer Awareness) และเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวบาสมาดิ

ทั้งนี้ ระหว่างเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2558 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิได้ 1.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออก 1.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 23% จาก 2.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีวันที่ 16 ต.ค. มีพื้นที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากภาวะฝนในฤดูมรสุมลดลงในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 236.4 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ GCC นำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศประมาณ 90% ของความต้องการทั้งประเทศ โดยสัดส่วน 43.7% เป็นการนำเข้าสินค้าธัญพืช ซึ่งจากการขยายตัวของประชากรในปัจจุบันคาดว่ามูลค่าการนำเข้าอาหารของกลุ่มประเทศ GCC จะขยายตัวมูลค่า 53,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020

ตลาดตะวันออกกลางมีความคล้ายคลึงกันทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงเป็นตลาดฮาลาลที่โดดเด่น เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญในการนำเข้าอาหาร ซึ่งชนิดข้าวที่ใช้บริโภคในตะวันออกกลาง มีแตกต่างกันออกไป แต่ที่นิยมบริโภคกันมากที่สุดคือ ข้าวบาสมาติ ซึ่งมีการนำเข้าในสัดส่วน 70% จากประเทศอินเดียและปากีสถาน นอกจากนี้เป็นข้าวหอมมะลิ มีการนำเข้าในสัดส่วน 10% จากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา และข้าวเมล็ดสั้น (Japonica) มีการนำเข้าในสัดส่วน 5 จากประเทศอียิปต์

ดังนั้นคู่แข่งที่สำคัญของไทย ได้แก่ข้าวบาสมาติ จากอินเดียและปากีสถาน และข้าวขาวราคาถูกจากเวียดนาม ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและแรงงานต่างชาติจากประเทศอินเดีย ทำให้สัดส่วนการนำเข้าข้าวขาวไทยลดลง

ที่มา [สคร.เมืองคูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์](#)

เซเนกัล

รัฐบาลเซเนกัลเร่งส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร (National Rice Self-sufficiency Programme – PNA) ตามนโยบายการพัฒนาของเซเนกัล (The Emerging Senegal Plan - PSE) โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเซเนกัลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และเพื่อหยุดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2557 นาย Macky Sall ประธานาธิบดีเซเนกัลเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือในเขต Mboundoum เมือง Dagana ที่รัฐบาลจัดสรรพื้นที่การเกษตรกว่า 32,000 เฮกตาร์ เพื่อให้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศตามแผนงานโครงการดังกล่าว

ในปีงบประมาณ 2557 - 2558 รัฐบาลเซเนกัลได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 35,000 ล้านดอลลาร์เซฟา (ประมาณ 2 พันล้านบาท) ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยประธานาธิบดีเซเนกัล ให้คำมั่นว่าภายในปี 2560 เซเนกัลจะผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และจะกำหนดมาตรการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การลดภาษีชลประทานสำหรับการเพาะปลูก การจัดสรรที่ดินทำกินเพิ่มเติม การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าและในที่สุดจะหยุดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ในปี 2555 ชาวเซเนกัลบริโภคข้าวรวมกว่า 1.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ 30%และนำเข้าจากต่างประเทศ 70% โดยพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินเดีย 46% ไทย 16% เวียดนาม 11% สหรัฐฯ 2% สาเหตุที่เซเนกัลนำเข้าข้าวจากอินเดียเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากข้าวอินเดียราคาถูก กล่าวคือ ข้าวกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม ราคา 26 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ข้าวหอมมะลิหักของไทยขนาดกระสอบ 50 กิโลกรัม ราคา 42 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ข้าวไทยที่ส่งออกไปยังเซเนกัลกว่า 99% เป็นข้าวหอมมะลิหัก

ที่มา [สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์](#)